

(สำเนา)

ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น
จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่ง

ด้วย ก.พ. ได้อนุมัติให้กรมสุขภาพจิตดำเนินการเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมก่อนที่จะให้ส่งผลงานประเมิน และให้ประกาศผลการพิจารณา อย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

การสุขภาพจิต ได้คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้ส่งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน มาด้วยแล้ว หากมีผู้ต้องการทักท้วง ให้ทักท้วงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) สมัย ศิริทองถาวร
(นายสมัย ศิริทองถาวร)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) พัชรียา มณฑาทอง
(นางสาวพัชรียา มณฑาทอง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ข้อมูลของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน
๑.	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นายอนุชา พุทธิมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคอารมณ์ สองขั้วที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า
๒.	นางสาวจันทิมา วิเชียรวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มี พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
๓.	นางสาวจุไรรัตน์ ราชไมตรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย
๔.	ตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นางสาววรรณธิดา งามขำ	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	เรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจ ของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อ โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ งบประมาณและแผนงาน (Budget and Planning: B&P ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒